

Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Từ đầu năm đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát chương trình làm việc, triển khai thực hiện tốt các nội dung, hoàn thành một khối lượng lớn các công việc, trọng tâm là chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Hải cho biết: Xác định công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2019, thời gian qua, song song với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đến các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và tổng kết công tác xây dựng

Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngoài ra, Ban Tổ chức Huyện ủy còn tiến hành rà soát cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cán bộ đủ tuổi tái cử cấp ủy nhưng không đủ tuổi tái cử các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, để chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và tổng kết 5 năm

thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng từ cơ sở. Sau khi có chỉ đạo của tỉnh, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội; làm tốt nhiệm vụ là có quan thường trực tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngay sau khi thành lập, các tiểu ban đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tổ chức các đoàn khảo sát, làm việc với các địa phương, đơn vị để nghiên cứu, làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đến nay, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020; các tiểu ban cấp tỉnh đã hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết các nội dung trên.

Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo và hoàn thành công

tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 theo phân cấp quản lý. Chủ động làm tốt công tác tham mưu ban thường vụ cấp ủy các bước quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở những nơi khuyết thiếu. Cùng với việc tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), ban tổ chức các huyện, thành ủy đã chủ động tham mưu sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, hiệp y bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý bảo đảm đúng quy trình, quy định và quy chế của Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp rà soát thực trạng số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đương nhiệm, trong quy hoạch; tiếp tục thực hiện kiện toàn một số chức danh lãnh đạo, quản lý khuyết thiếu gắn với điều động, luân chuyển cán bộ



Nghề mộc giúp nhiều người dân xã Tây Lương (Tiên Hải) nâng cao thu nhập.

phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng theo đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ nay đến cuối năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của

Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung như: ban hành kế hoạch triển khai, các văn bản hướng dẫn cơ sở; tổ chức hội nghị triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng; hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội; thành lập tiểu ban nhân sự đại hội; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; tiếp tục luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, cần chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở với quan điểm sự việc xảy ra ở đâu do cấp ủy, chính quyền nơi đó giải quyết có sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

ĐÀO QUYN

Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết

(chinphu.vn) Qua nghiên cứu, kinh nghiệm điều trị bệnh sốt xuất huyết của các bệnh viện tuyến cuối, khuyến cáo của tổ chức quốc tế, Bộ Y tế đã sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị, hạn chế tỷ lệ tử vong.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế rà soát, điều chỉnh lại các quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ thể đối với từng ca bệnh sốt xuất huyết Dengue. Bố trí phòng khám lại, thời gian khám lại các ca bệnh sốt xuất huyết Dengue vào các khung giờ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh sốt xuất huyết Dengue và người bệnh khác. Các cơ sở y tế cần tăng cường việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết Dengue đang nằm nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời các ca bệnh sốt xuất huyết Dengue có diễn biến nặng lên, ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi tiết.



Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần tăng cường củng cố và duy trì hoạt động của "Nhóm điều trị sốt xuất huyết Dengue" và "Đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue" tại các đơn vị khám chữa bệnh để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết; các cơ sở y tế phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, các lưu đồ xử trí để cấp cứu người bệnh, đặc biệt là dung dịch cao phân tử để chống sốc phải là HES 200 6% (trọng lượng phân tử 200.000 dalton). Các cơ sở y tế có trách nhiệm cung cấp tài liệu, tư vấn, giải thích cho người bệnh hiểu để an tâm điều trị đúng tuyến, theo dõi phát hiện kịp thời các dấu hiệu cần khám lại, hạn chế quá tải các tuyến, sắp xếp không để người bệnh nằm ghép. Đối với người bệnh đã ổn định về sức khỏe thì cần được tư vấn, giải thích nhằm chuyển người bệnh về tuyến dưới để theo dõi, chăm sóc. Mặc dù ông Đặng Quang Tiến, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng giảm nhưng tại nhiều địa phương đang ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đột biến. Đơn cử tại Hà Nội, thời điểm này đang là đỉnh dịch sốt xuất huyết trong năm. Nếu như trong tháng 8/2019, Hà Nội ghi nhận từ 200 - 300 ca mắc sốt xuất huyết/tuần, thì tháng 9/2019, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng lên từ 400 - 500 ca/tuần, xuất hiện tại tất cả các quận, huyện, thị xã.

Vào đầu tháng 10, những cơn mưa lớn tại Hà Nội đang đẩy lên nổi lo ngại về dịch sốt xuất sẽ tiếp tục lan mạnh trở lại, đặc biệt là những khu vực đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều công trường xây dựng. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, công dồn từ đầu năm 2019 đến ngày 11/10, toàn thành phố đã ghi nhận gần 6.000 ca mắc sốt xuất huyết nhưng không có trường hợp tử vong. Trong khi đó thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết ở Thành phố vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong tháng 9 số người mắc sốt xuất huyết là 8.128, tương đương 8; đã có 9 trường hợp tử vong (2 trẻ em và 7 người lớn).

NGUYỄN TÙNG

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 chung cư cao tầng (từ 5 tầng trở lên). Đây là những địa điểm tập trung đông người, tập kết nhiều hàng hóa dễ cháy, diện tích rộng, địa hình cao nên khi xảy ra cháy sẽ rất nguy hiểm, lửa lây lan nhanh, khó dập tắt. Do đó, trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của chủ đầu tư và mỗi người dân luôn phải được nâng cao để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của mình.

Ông Trương Công Hạnh, trưởng ban quản lý khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp Damsan, số 56, phố Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Tòa nhà Damsan được xây dựng 18 tầng với 262 căn hộ, đưa vào sử dụng từ tháng 6/2015, hiện tại 100% căn hộ có người ở với trên 1.200 nhân khẩu. Những năm qua, ban quản lý tòa nhà luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) như: lập hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC, lưu giữ biên bản kiểm tra PCCC, trang bị đầy đủ biển hiệu, tiêu lệnh cũng như phương tiện PCCC; thành lập đội PCCC cơ sở, xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ, tăng

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại các tòa nhà chung cư

cường kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc mọi người chấp hành các quy định về PCCC. Do đó, từ khi đi vào hoạt động đến nay không có sự cố cháy, nổ nào xảy ra. Hiện tòa nhà được trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC hiện đại gồm: máy bơm điện, máy bơm bù áp, máy phát điện, 40 họng nước vách tường, 3 trụ tiếp nước cấp, tiếp nước ngoài nhà và một bể chứa 250 khối nước. Mỗi tầng có 6 bình chữa cháy và trang bị 67 hệ thống chữa cháy tự động với phun nước và hệ thống báo cháy tự động, hệ thống tăng áp buồng thang. Để nâng cao ý thức trong công tác PCCC cho người dân, ban quản lý đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập PCCC, qua đó mọi người biết cách phòng, chống các nguy cơ gây cháy, nổ cũng như xử lý kịp thời khi xảy ra cháy. Thông qua các buổi diễn tập, lực lượng cảnh sát PCCC trao đổi kiến thức phòng cháy, kỹ năng thoát hiểm cho cư dân, qua đó có thể xử lý nhanh các tình



Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Damsan (thành phố Thái Bình).

hướng khi có cháy, nổ xảy ra.

Ông Đỗ Chí Lệ, chủ đầu tư chung cư Thành Đạt, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Ngay từ khi đưa vào vận hành chung cư, chúng tôi luôn quan tâm, chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Thực hiện đầy đủ tiêu lệnh, biển hiệu PCCC, lắp đặt họng chữa cháy hợp

biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn PCCC.

Trung tá Nguyễn Xuân Khoát, Đội trưởng Đội Kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Hiện nay các tòa nhà cao tầng và chung cư trên địa bàn tỉnh có bản mới được xây dựng nên công tác thẩm tra kiểm định PCCC được bảo đảm, hơn nữa do ý thức được tác hại của cháy, nổ nên các chủ đầu tư đã bố trí kinh phí phù hợp để tăng cường công tác PCCC. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy ý thức của một số người dân sống tại các khu chung cư vẫn chưa cao như tình trạng đốt vàng mã không đúng nơi quy định còn khá phổ biến, một số người dân còn tập kết hàng hóa chắn hết các lối cứu hộ. Nhiều gia đình còn tàng trữ những chất dễ cháy như xăng, dầu, cồn... Những bất cập trên sẽ làm gia tăng những nguyên nhân phát sinh cháy, gây thiệt hại về người và tài sản,

THÁI THỤY

Nhân rộng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Theo thống kê của ngành chuyên môn huyện Thái Thụy, lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng thải ra môi trường trên địa bàn huyện ước khoảng 2,1 tấn/năm. Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực cánh đồng, huyện Thái Thụy đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng bể chứa bao bì thuốc BVTV theo quy định của các bộ, ngành trung ương và hướng dẫn của sở, ngành liên quan.

Thái Nguyên là một trong những xã có diện tích cây lúa và cây màu lớn của huyện. Vì thế, số lượng thuốc BVTV người dân sử dụng trong bảo vệ cây trồng và thải bao bì ra môi trường cũng tương đối nhiều, nhất là trên các cánh đồng

chuyên màu của xã. Trước đây, xã đã đầu tư xây dựng được một số bể chứa bao bì thuốc BVTV nhưng số lượng vẫn còn chưa đủ để đặt trên tất cả các cánh đồng trên địa bàn. Điều này phần nào đã gây ra tình trạng người dân vứt bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên bờ ruộng, kênh mương... Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhằm giảm thiểu tác hại do bao bì thuốc BVTV gây ra với môi trường, địa phương đã đầu tư xây dựng thêm các bể chứa theo chỉ đạo của Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện. Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện, của xã, các thôn đã huy động nguồn lực tự nhân dân để xây dựng mới gần 100 bể chứa bao bì thuốc BVTV, từ đó nâng tổng số bể chứa bao bì thuốc BVTV của toàn

xã đạt 131 bể, bảo đảm tối thiểu 3ha/bể và được đặt ở các vị trí thuận lợi để người dân bỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, xử lý rác thải chưa đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường, nhất là việc thu gom bao bì thuốc BVTV, túi nilon sau sử dụng ở các cánh đồng trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy đã ban hành Chỉ thị số 25 ngày 5/6/2019 về việc lãnh đạo, chỉ đạo trồng hoa, cây cảnh, xây bể chứa rác thải nguy hại và tăng cường thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 71 ngày 26/7/2019 để các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Theo đó,



Bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng xã Thái Nguyên (Thái Thụy).

yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng phương án đầu tư, khảo sát diện tích đất trồng cây hàng năm có sử dụng thuốc BVTV để xây dựng bảo đảm tối thiểu 3ha/bể

chứa, dung tích 0,5m³, vị trí đặt bể chứa phù hợp, thuận tiện cho người dân bỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường). UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng,

ban, ngành chức năng nghiên cứu, thiết kế mẫu bể chứa bao bì thuốc BVTV để các xã, thị trấn triển khai xây dựng nhằm đồng bộ trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương xây dựng bể chứa bao bì thuốc BVTV theo quy chuẩn, thiết kế.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp, các ngành, đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng được gần 2.400 bể chứa bao bì thuốc BVTV, trong đó xây dựng mới hơn 1.000 bể, xây dựng cũ 1.351 bể. Một số xã xây dựng bể chứa bao bì thuốc BVTV với số lượng nhiều như: Thụy Liên 150 bể, Thái Hồng 118 bể, Thụy Hưng 107 bể, Thụy Dương 86 bể... Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ xây dựng 4.430 bể chứa bao bì thuốc BVTV để bảo đảm tối thiểu 3ha/bể chứa. Thời gian tới, Thái Thụy sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đầu tư xây dựng thêm gần 2.000 bể chứa bao bì thuốc BVTV

để bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc xây dựng các bể chứa thì công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng cũng được các địa phương trong huyện thực hiện tốt. Hiện nay, 100% các xã đã ban hành và triển khai quy chế về thu gom, quản lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến công khai quy định của nhà nước, quy chế của địa phương về thu gom quản lý bao bì thuốc BVTV. UBND huyện đã tiến hành ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh để xử lý. Sau mỗi vụ thu hoạch, bao bì thuốc BVTV được các địa phương tổ chức thu gom, lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại tại khu xử lý rác thải của địa phương và Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh thu gom, vận chuyển để xử lý theo quy định.

TRẦN TUẤN